
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑  ช้ัน ๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

------------------------------ 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
 ๑.  ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
 ๓. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ  
 ๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  (รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร) 
 ๖. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน)   
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
 ๑.  พลตํารวจเอกชาญวุฒ ิ วัชรพุกก์ กรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๓. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๔. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๕. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๖. นางสาวภัทราวรรณ  แท้เท่ียง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๗. นางสาวดุจเดือน  แก่นทองเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ๘. นางสาวปรีชญา  บุสจะ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๙. นางสาวชัญญา  สังข์สูงเนิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑๐. นางสาววทานีย์  เมฆหมอก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งความคืบหน้าเก่ียวกับการเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ิมเติม จํานวน 4 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 

 ท้ังนี้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะเร่งรัด
ดําเนนิการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
     เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๙ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๐ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการไขในวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยท่ีประชุมมีมติให้เพ่ิมคําว่า “และให้เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

   - ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ได้มีคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี ๔/๒๕๕๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ และร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้น 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และร้องเรียน มาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบ โดยเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีได้ดําเนินการยุติเรื่องแล้วนั้น 
มีจํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้  

๑. ขอความเป็นธรรมกรณีถูกถอดถอนจากตาแหน่งอธิการบด ี
๒. ขอให้พิจารณาผู้บริหารระดับสูงกระทาการมิบังควรสวมชุดครุยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๓. ขออุทธรณ์ประกาศ คสช.ท่ี ๒/๒๕๕๙ 
๔. ขอให้ปรับเปลี่ยนรองอธิการบด ี(นายสืบพงษ์ ม่วงช)ู 
๕. ขอให้ใช้คาสั่งคสช. ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ก.ค. ๕๙ 
๖. การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
๗. ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถอนการลงทะเบียนนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษ 
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โดยเรื่องลําดับท่ี ๑ - ๕ เป็นกรณีท่ีร้องเรียน ร้องทุกข์เก่ียวกับการดําเนินการตามคําสั่ง คสช.  
นอกจากนี้ เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์  

และร้องเรียน มีจํานวน ๙ เรื่อง ดังนี ้
๑. ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร 
๒. ชี้แจงการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการรื้อถอน และย้ายสิ่งปลูกสร้าง และ

ตรวจนับจัดเก็บ ย้าย และจาหน่ายสิ่งปลูกสร้างเดิมของอาคารเรียน ๘ 
๓. ร้องเรียนการกระทําผิดวินัยของอธิการบด ี(นายนเรศ ใจหาญ) 
๔. การดําเนินการกรณียักยอกทรัพย์ 
๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูญหาย 
๖. การทุจริตคอรัปชั่นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. ปัญหาธรรมาภิบาลภายในคณะศิลปศาสตร์ 
๘. เรียกร้องความเป็นธรรมในการชดใช้ทุนการศึกษา 
๙. ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาประเมินผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ การยุติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการยุติเรื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙   
วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรสุริยา  
ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน โดยให้การแต่งตั้งมีผลไม่ก่อนวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๑๖และต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๔(๒)/๑๖๙๗ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพ่ือขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการ
แต่งตั้ง และให้ความเห็นชอบตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์
พรสุริยา ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพืชสวน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นตําแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งวิชาการ นั้น  

 บัดนี้ คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทําหน้าท่ีแทน ก.พ.อ. ได้มีมติ
รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรสุริยา ให้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน 
ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย      
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การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว พร้อมท้ังขอให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการรายดังกล่าวในทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
ทราบด้วยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/๔๕๓๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
หนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๔(๓)/๐๐๔๔ ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   สภามหาวิทยาลัยของรัฐ ๔ แห่ง 

สรุปเรื่อง 

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน ๔ แห่ง ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 

 ๒. เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการ     
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ๔ แห่ง ได้แก่           
(๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๒) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (๓) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ (๔) คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณาสาระสําคัญของการร่างข้อบังคับ
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
แนวทางการดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน และกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ

การพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการของการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยของรัฐ๔แห่งเม่ือวันท่ี๒๒มกราคม๒๕๖๐ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

 ข้ันตอนท่ี ๑ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย ท้ังเรื่องร้องเรียนและคดีความ
ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ศึกษาแนวทางเพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี นายกสภาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ



- ๖ - 
 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ศึกษาระบบบริหาร (การบริหารงานบุคคล งบประมาณ วิชาการ) เพ่ือกําหนด
แนวทางและวางแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบมอบให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป ซึ่งใน
ประเด็นนี้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยอาจวางแนวทาง 
(Road map) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ดําเนินการต่อไป  

นอกจากนี้ ได้นําเสนอแนวทางการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย... ว่าด้วย การได้มาซึ่ง
อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้  
 ประเด็นท่ี ๑  หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  
 ประเด็นท่ี ๒  การสรรหาอธิการบดี  

 ประเด็นท่ี ๓  การสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ประเด็นท่ี ๔  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ 

จากการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้สรุปประเด็นแนวทางการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกดังนี ้   

ประเด็นท่ี ๑ หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย มีประเด็นหารือว่า 
ควรกําหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการกลับมาดํารงตําแหน่ง 
ภายในระยะเวลา ๕ ปีหรือไม่ อย่างไร ท่ีประชุมเห็นว่า สภาพปัญหาของแต่ละมหาวิทยาลัยมิได้เกิดจาก
โครงสร้างหรือกฎหมาย แต่เกิดจากปัญหาภายในมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีปัญหาภายในเฉพาะตัวท่ี
แตกต่างกัน การได้มาซึ่งอธิการบดีนั้น ไม่อาจตัดสิทธิบุคคลใดในการดํารงตําแหน่งดังกล่าวโดยไม่อาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามอาจกําหนดในข้อบังคับให้ดุลพินิจกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ โดยกําหนด
คุณสมบัติบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งอธิการบดีให้ต้องมีคุณวุฒิ บริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 ประเด็นท่ี ๒ การสรรหาอธิการบดี มีประเด็นหารือว่า ควรมีการสรรหาอธิการบดีก่อน   
แล้วจึงสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร ท่ีประชุมเห็นว่า ควรดําเนินการสรรหา
อธิการบดีก่อนจึงสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ท้ังนี้ เม่ือมีการแต่งตั้งอธิการบดี   
เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจให้อธิการบดีปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
ประมาณ ๒ - ๓ เดือน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการรับทราบแนวทางบริหารงาน และเป็นกลไกเชื่อมต่อ
ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยกับสภามหาวทิยาลัยชุดใหม่ 

ประเด็นท่ี ๓ การสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็น
หารือว่า ควรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของผู้ดํารงตําแหน่ง และให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกให้ได้จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร ท่ีประชุมเห็นว่า การให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ เสนอรายชื่อดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีฐานะสูงกว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น         
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(๑) การให้ประชาคมเสนอรายชื่อผูส้มควรดํารงตําแหน่ง  
(๒) การแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาร่วมข้ึนมาพิจารณาเสนอรายชื่อดังกล่าว  
(๓) สภามหาวิทยาลัยแบบผสม   

 ประเด็นท่ี ๔ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทน
คณาจารย์ มีประเด็นหารือว่า ให้อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทําการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์หรือไม่ อย่างไร ท่ีประชุม
เห็นว่า ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปก่อนแล้วจึงกําหนดบทเฉพาะกาล โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติและเสนอชื่ออาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือกต่อไป 

การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยนั้น ท่ีประชุมพิจารณา
แล้วเห็นควรกําหนดในข้อบังคับให้ดุลพินิจกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ โดยกําหนดคุณสมบัติบุคคลท่ีจะมา
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีให้ต้องมีคุณวุฒิ บริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล(กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินในแต่ละด้านให้คะแนนแบบเรตติ้ง) เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีปัญหาภายในเฉพาะตัวท่ี
แตกต่างกัน การได้มาซึ่งอธิการบดีนั้น ไม่อาจตัดสิทธิบุคคลใดในการดํารงตําแหน่งดังกล่าวโดยไม่อาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายได้ท้ังนี้ ในข้ันตอนของการสรรหาอธิการบดี ควรให้บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งอธิการบดีเสนอ
แผนของการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (แผนระยะ
สั้นและระยะยาว) พร้อมท้ังแนวทางการดําเนินในช่วงระยะเวลาสามเดือนแรกท่ีปฏิบัติงานด้วย 

ประเด็นท่ี ๒ การสรรหาอธิการบดี ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการสรรหาอธิการบดี
ก่อนจึงสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวทิยาลัย ท้ังนี้ เม่ือมีการแต่งตั้งอธิการบดีเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจ
ให้อธิการบดีปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยประมาณ ๒ - ๓ เดือน เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องในการรับทราบแนวทางบริหารงาน และเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างการดําเนินการของ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 

ประเด็นท่ี ๓ การสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีประชุม
พิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของผู้ดํารงตําแหน่ง 
และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกให้ได้จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดนั้น อาจไม่เหมาะสมเนื่องจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีฐานะสูงกว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนๆ เช่น         

(๑) การให้ประชาคมเสนอรายชื่อผูส้มควรดํารงตําแหนง่  
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาร่วมข้ึนมาพิจารณาเสนอรายชื่อดังกล่าว  
(๓) สภามหาวิทยาลัยแบบผสม   
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 ประเด็นท่ี ๔ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทน
คณาจารย์ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดให้อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทําการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารและผู้แทน
คณาจารย์นั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปก่อนแล้วจึงกําหนดบทเฉพาะกาล โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติและเสนอชื่ออาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกต่อไป 

 นอกจากนี้ท่ีประชุมได้พิจารณาปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แล้วเห็นว่า เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับข้อขัดข้องในการดําเนินการและบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่บางพระจักรพงษภูวนารถอุเทนถวายและวิทยาเขตจันทบุรีดังนั้น เพ่ือให้
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงควร
ให้มีการดําเนินการแบบรวมศูนย์ จึงเห็นควรเร่งรัดให้มีการดําเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก เพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยมี
กรอบเวลา ดังนี้ (๑) การได้มาซึ่งอธิการบดี ดําเนินการร่างข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
และเริ่มดําเนินการสรรหาอธิการบดีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยสรรหาอธิการบดีให้แล้วเสร็จภายใน 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ (๒) การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการร่าง
ข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเริ่มดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนมิถุนายน๒๕๖๐โดยสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม๒๕๖๐ ท้ังนี้ ในระหว่างท่ีการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จ 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ  

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 
๑. ดําเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

อธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในกรอบเวลาท่ีท่ีประชุมรับทราบและ
กําหนด 
 ๒. รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบและสําเนาให้พลเอก ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตร ี(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)ได้ทราบด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไข สมอ.๐๘ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 

๑. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘     
เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๗ และมหาวิทยาลัยได้
นําเล่มหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบแล้ว  

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพ่ือบริหารหลักสูตรได้ รวมถึงอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องเป็น
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมด้วย ทําให้มีภาระค่อนข้างมาก รายละเอียดการขอ
ปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จากเดิม แก้ไขเป็น 

นายวทัญญู  รอดประพัฒน ์ นายจิรวัฒน์  สิตรานนท์  
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ลําดับท่ี ๒) 

นางสาววรีภรณ์  รัตนิสสัย นางกมลวรรณ  จิตจักร 
(อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๔) 

 ปรับเปลี่ยนลําดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จากเดิม แก้ไขเป็น 

นายวทัญญู  รอดประพัฒน์ นายกิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์ 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับท่ี ๑) 

นายศรีมา  แจ้คํา 
(อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๔) 

นายศรีมา  แจ้คํา 
(อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๕) 

 ซึ่งการเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด    
พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ ท้ังนี้ สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแล้ว 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป  
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การพิจารณา 

 ในการพิจารณาเก่ียวกับหลักสูตรดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก ไม่ได้ดําเนินการเสนอข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรกับรองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใด ประกอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในลําดับท่ี ๕  
นายศรีมา  แจ้คํา มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ท่ีประชุมจึงเห็นควรให้เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอีก ๑  คน คือ นางสาววรีภรณ์  รัตนิสสัย 

  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษา ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรต้องคํานึงถึงสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ โดยหากเห็นว่าสัดส่วน
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกควรพิจารณางดรับนักศึกษา เพ่ือไม่ให้
กระทบกับมาตรฐานการศึกษา 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒. ควรเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น ๖ คน โดยให้

ปรับปรุงลําดับท่ี ๕ เป็น นางสาววรีภรณ์  รัตนิสสัย และลําดับท่ี ๖ เป็นนายศรีมา แจ้คํา 
๓. กรณีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท เห็นควรใหเ้ปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผนการศึกษาแผน ก.  
๔. การจัดทําเอกสารส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนผลงานทางวิชาการ   

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรเป็นผลงานท่ีเผยแพร่กับสถาบันท่ีเป็น       
ท่ียอมรับระดับสากล 

๕. เห็นควรเสนอแนะให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลักสูตร ทําวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับ การประหยัด
พลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีการบินขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข สมอ.๐๘ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 

๑. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖    
เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๔ ต่อมาในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสมอ.๐๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และมหาวิทยาลัยได้นําเล่มหลักสูตรดังกล่าวเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบแล้ว 

๒. สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เนื่องจากทางสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ได้มีการรับอาจารย์เข้าใหม่ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตร จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม นายธํารงค์  เจียมทองอรุณ (อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับท่ี ๔) แก้ไขเป็น นายเคน  ตัณฑสุวรรณ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร   
ลําดับท่ี ๓) ซึ่งการเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ัง     
ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ เรียบร้อยแล้ว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป  

การพิจารณา 

 เ ม่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ งสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์ดังกล่าวสําเร็จการศึกษามาด้วย 

 เม่ือพิจารณาสัดส่วนของการรับนักศึกษา (ปีละ ๑๐๕ คน) เทียบกับจํานวนอาจารย์แล้ว   
เห็นว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น ควรปรับลดนักศึกษาให้เหลือปีละ ๖๐ คน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดสถานท่ีจําลองเพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกงานบริการการบินภาคพ้ืนท่ีหรือบนเครื่องบินแบบเสมือนจริง 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติดังนี้  
๑. มอบหมายใหม้หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสมอ.

๐๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ควรปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒. ให้สถาบันเทคโนโลยีการบิน ปรับลดแผนการรับนักศึกษาเป็น ๖๐ คน โดยใช้อัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา ในอัตราส่วน ๑ : ๒๕ ซึ่งหากทางสถาบันเทคโนโลยีการบินมีจํานวนอาจารย์ท่ีเพ่ิมข้ึนก็
สามารถปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ตามอัตราส่วนดังกล่าว 

๓. การจัดทําเอกสารส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรเป็นผลงานท่ีเผยแพร่กับสถาบันท่ีเป็น 
ท่ียอมรับระดับสากล 

 



- ๑๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

 ท่ีประชุมมอบหมายเลขานุการหรือมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี ้
๑. ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องคณะกรรมการทําแผนแม่บท เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
๒. ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ความโปร่งใสโดยใช้ระบบสารสนเทศ) 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
๓. ดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

เก่ียวกับการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมในวันท่ี ๙ หรือ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๔. แจ้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับให้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการร่างข้อบังคับเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือทราบในทุกคราวประชุม 
๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จากเดิมอนุมัติภายใน

วงเงิน ๓ - ๕ ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดําเนินการได้ตามท่ีใช้จ่ายจริง 

 

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม และกําหนดนัดประชุม 
ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
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